

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

# DOHOME – เริ่มชัดว่า “ชี้หลังเสือ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

## ที่มาที่ไป...

จริงๆ ก็มีหุ้นตัวอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน แต่ที่ต้องเอาDOHOME มากล่านั้นก็เพราะเคยกล่าวไว้ และมองอาการไว้ว่า เป็นอีกหนึ่งตัว ที่เข้าข่าย ออกอาการ “ชี้หลังเสือ” ส่วนใครเป็นคนซึ่งคงไม่ขอกล่าวมากมายนะครับ... แล้วการชี้หลังเสือนั้น จะส่งผลอย่างไร เรื่องนี้ก็เคยกล่าวไว้บ้างแล้วในหุ้น SISB นั้นแหละครับ ซึ่งก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่า เขาจะลงหลังเสือยังไง หรือจะลงเมื่อไหร่ โดยจะมีอาการฟ้องออกมาเช่นกันว่า จะลงหลังเสือเมื่อไหร่ ยังไง... จะว่าไป มันอาจจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ที่จะดูหรือวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน หรือดีไม่ดี ประสบการณ์นั้นแหละครับ จะสามารถบอกเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องแบบนี้ เหนือมฆคงไม่ต้องสอนหรือไม่ต้องแนะนำมือเก่าๆ ที่อยู่ในตลาดหุ้นมานานหรือกระมังครับ น่าจะดูเก่งวิเคราะห์กันอยู่แล้ว ... หรือมือใหม่ ๆ ในยุค 4.0 นั้น ก็น่าจะมึนอะไรที่มาช่วยดูช่วยวิเคราะห์บ้างก็ไม่แพ้กันหรือกระมัง... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก็อาจจะเรียกว่า อาการแบบนี้ หลังพิงฝา ก็ได้แล้วจะหมายถึงว่า ฝาที่หลังพิงอยู่นี้ ห้ามพิงนะ ถ้าพิงเมื่อไหร่ นั่นหมายถึง ล้มกันทั้งยืนได้ไม่เว้นท่าเลยนะ ฝาที่เราพิงอยู่ก็คือระดับ 1600 หรือดีไม่ตี ก็พื้นที่ 1615-1605 นี้แหละ ต่ำกว่านี้ไม่น่าจะดูดีอะไรเลยนะ หรือถ้าจะเอาแบบมันๆ หน่อย 1620 เลยแหละ ห้ามเห็นต่ำกว่าอีกที่ปั่นเด็ดขาด เพราะถ้าต่ำกว่า นั่นจะเป็นการถอยหลังไปกระแทกฝาก็... คราวนี้แหละ ฝาก็พิงเอาได้เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อแดง หรือฝายันให้เดินหน้าแล้ว ก็ต้องออกห่างจะฝา เดินหน้าต่อไปให้ไต่เรื่อยๆ จึงจะดี... ระยะนี้ ผ่าน 1640 ได้เร็วๆ ก็ยิ่งดูดี

## ดูตามเกม...

ออกมารูปแบบไม่หนี ถ้าจะย่อ ก็ยังน่ารับ แต่ถ้าจะไม่ย่อ ก็คงต้องไล่ แล้วเล่นเกมเกาะหลังเสือนั้นตามเขาไป ถึงเวลาลงเมื่อไหร่ เราจะโดดได้งายกว่า (ตัวเบากว่า ก็ลงได้เร็วและไวกว่า)

**แนวรับ** : ... 12.5-12.0 เก็บได้ (ถ้าไม่ให้ ก็ 12.60 ไม่แพง)

**เป้าหมาย** : ... มองยาวๆ กันไว้ก่อน ที่ 18-20 (แค่คิดจะขาย)

Price Chart...(DOHOME)



## ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น DOHOME...** ถ้าจะเอา ณ เวลานี้ อาจจะต้องมีทางหนีไวเผื่อด้วย ซึ่งตอนนี้ ก็น่าจะสามารถตี Trend Line ได้แล้วล่ะ... ตีลากรอไว้เลยครับ หากมีการลงต่ำกว่า Trend Line เมื่อไหร่ จะโดดลงหลังเสือก่อนก็ไม่ถือว่าผิด... หรือ จะใช้ MA. ในการดูสัญญาณโดดก็ยิ่งได้อีกวิธีหนึ่ง แต่อาจจะต้องว่ากันตามกฎของ MA. หรือรูปแบบของ MA. หน่อยนะครับ... ซึ่งหลักๆ เราจะดูที่ MA25days เป็นหลัก และ MA10days เป็นตัวบอกถ้าว่ากันแบบนี้แล้ว คงไม่ต้องกล่าวแล้วกระมังว่าดูยังไง หากใครที่ยังดูพินๆ แบบนี้ไม่ได้หรือไม่เป็น... ก็ต้องรับหน่อยแล้วนะครับ เชื่อเลยว่า เทคนิค ยังใช้หากินได้อยู่ และอาจจะใช้ได้ไปอีกนานก็ได้ แค่ปรับค่าใช้งานเป็น